

## "หมอธี" ถก ญี่ปุ่นให้ทุนเด็กไทยเรียนโคเซ็นที่เมืองปลาติบ

นำเสนอเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561

รมว.ศึกษาธิการ หว้หรือ ญี่ปุ่นให้ทุนเด็กไทย 500 ทุน เรียนโคเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่น  
หวังผลิตนวัตกรรมของประเทศป้อนตลาดแรงงานในอนาคต

วันนี้ (11 มิ.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้  
ตนได้หารือกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ นาย ฮิโรโอะ ทานากะ  
หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency -  
JICA) ประจำประเทศไทย  
ถึงโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาค  
อุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค โดยมีแนวทางการจัดหลักสูตรดังกล่าวไว้หลากหลายแนวทาง  
แต่เบื้องต้นรัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมให้ทุนประเทศไทยในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นทุนที่รัฐบาลไทยถูกจากใจ  
โดยเราจะให้ทุนไปเรียนหลักสูตรโคเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 500 ทุน ตั้งแต่อายุ 15 ปี  
หรือจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
สำหรับการคัดเลือกวางรูปแบบไว้ว่าจะคัดเลือกผู้รับทุนให้เป็นมาตรฐานสากลเหมือนกับการสอบเข้าเรียนในโรงเรียน  
มหิดลวิทยานุสรณ์ กับ โรงเรียนจุฬาลงกรณ์ และมีสถาบันโคเซ็นจากประเทศญี่ปุ่นเขามาร่วมคัดเลือกด้วย

“ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตอบรับมาว่าจะรับเด็กทุนโคเซ็นให้ไปเรียนปีละ 80 คน  
เพื่อสร้างเด็กไทยให้เป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพตอบโจทย์แรงงานประเทศไทยในอนาคต  
ซึ่งจะเริ่มคัดเลือกปีการศึกษาหน้าทันที  
โดยการให้ทุนลักษณะนี้เรามองว่าเป็นเรื่องดีไม่เหมือนที่ผ่านมาส่งแต่บุคลากรไปทำงานเป็นพันๆคนแบบสะเปะสะปะ  
กลับมาแล้วก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าที่ควร อีกทั้งประเทศไทยกำลังเตรียมคนเข้าสู่การเป็น 4.0  
เมื่อใดความร่วมมือกับญี่ปุ่นเราก็จะได้เตรียมคนไปพร้อมกับประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน  
ส่วนทุนโคเซ็นจะต้องผูกมัดเด็กไปเรียนแล้วต้องกลับมาใช้ทุนหรือไม่นั้น  
เบื้องต้นเรารวบรวมหลักเกณฑ์ว่าผู้ที่ได้รับทุนต้องกลับมาใช้ทุนทำงานที่ประเทศไทยอยู่แล้ว  
ซึ่งก็จะมีทั้งทำงานในภาคเอกชนและรัฐ ส่วนการเตรียมโรงเรียนโคเซ็น  
ตามแนวทางที่สร้างการร่วมมือในโครงการไทย-โคเซ็น นั้น ก็อยู่ระหว่างเตรียมที่จะดำเนินการเช่นเดียวกัน  
ซึ่งมีข้อสรุปชัดเจนแล้วว่าจะทำโรงเรียนไทย-โคเซ็น  
ขึ้นเป็นโรงเรียนที่ดั่งใหม่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
โดยสัปดาห์หน้าผมจะชี้แจงรายละเอียดเรื่องการเตรียมโรงเรียนโคเซ็นอีกครั้ง” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561](#)